

# คู่มือฉบับ

รายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

จำนวน กระบวนการ ที่ต้อง จัดทำคู่มือ ตาม พ.ร.บ.๖	จำนวน คู่มือที่อยู่ ในระหว่าง ดำเนินการ	จำนวน กระบวนการ ที่จัดทำคู่มือ แล้วเสร็จ	ชื่อกระบวนการให้บริการ	จำนวน ครั้งที่ ประชาชน ขอรับ บริการ	จำนวน การบันทึก รับคำขอ บริการ ของทั้ง สองฝ่าย	จำนวน การแจ้ง เหตุแห่ง ความ ล่าช้า	จำนวน เรื่อง เรียนที่ เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.๖	ปัญหาอุปสรรคที่พบ	ข้อเสนอแนะ
๑๕	-	๑๕	การให้บริการห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	๓๒	-	-	-	-	-
			การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจากการค่าน้ำมัน	๕๖	-	-	-	-	-
			การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)	-	-	-	-	-	-
			การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
			การขอรับบำเหน็จปกติและเงินช่วยเหลือของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ถึงแก่กรรม	-	-	-	-	-	-
			การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)	-	-	-	-	-	-
			การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
			การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
			การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจากผู้พักในโรงแรม	๑๕๖	-	-	-	-	-

จำนวน กระบวนงาน ที่ต้อง จัดทำคู่มือ ตาม พ.ร.บ.ฯ	จำนวน คู่มือที่อยู่ ในระหว่าง ดำเนินการ	จำนวน กระบวนงาน ที่จัดทำคู่มือ แล้วเสร็จ	ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ	จำนวน ครั้งที่ ประชาชน ขอรับ บริการ	จำนวน การบันทึก รับคำขอ บริการ ของทั้ง สองฝ่าย	จำนวน การแจ้ง เหตุแห่ง ความ ล่าช้า	จำนวน เรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ฯ	ปัญหาอุปสรรคที่พบ	ข้อเสนอแนะ
			การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ	๙	-	-	-	-	-
			การขอรับสัมปทานรังนกอีแอ่นในเขตจังหวัดสตูล	-	-	-	-	-	-
			การให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	๒	-	-	-	-	-
			การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๗	-	-	-	-	-
			การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๙	-	-	-	-	-
			การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๖	-	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้น	๔๓๗					

ลงชื่อ  ผู้รายงาน  
(นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

รองนายกฯ  
ปลัดองค์การฯ  
รองปลัดองค์การฯ  
พ.น.สำนักปลัดฯ  
หน.ฝ่าย   
ร่าง/พิมพ์/เข้าบัญชี

# คู่มือ

สรุปรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

(ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ	ชื่อกระบวนการที่ให้บริการ	รวมทั้งสิ้น
๑	การให้บริการห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	๑,๘๕๗
๒	การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจากการค่าน้ำมัน	๔,๓๘๔
๓	การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)	๐
๔	การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖
๕	การขอรับบำเหน็จปกติและเงินช่วยเหลือของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ถึงแก่กรรม	๐
๖	การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)	๐
๗	การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐
๘	การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐
๙	การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจากผู้พักในโรงแรม	๑๑,๘๓๑
๑๐	การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ	๙๑๐
๑๑	การขอรับสัมปทานรังนกอีแอ่นในเขตจังหวัดสตูล	๐
๑๒	การให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	๓๔๑
๑๓	การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑,๕๒๖
๑๔	การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑,๓๗๖
๑๕	การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑,๐๗๘
	รวมทั้งสิ้น	๒๓,๓๐๙

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

"อบจ.สตูล ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

รองนายกฯ  
ปลัดองค์การฯ  
รองปลัดองค์การฯ  
หน.สำนักปลัดฯ  
หน.ฝ่ายนิติกรฯ  
ร่าง/พิมพ์/เจ้าหน้าที่